



# ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี

๒ หมู่ ๑๒ ต.พลับพลาไชย อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐ โทร.๐๓๕ - ๔๔๐๙๒๖

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

## เตือนชาวสวนมะม่วง “ระวังการทำลายของเพลี้ยจักจั่น”



นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาวมะม่วงเริ่มออกช่อ จึงขอเตือนให้ชาวสวนมะม่วง ฝ้าระวังการทำลายของเพลี้ยจักจั่น ซึ่งจะมีทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เข้าทำลายใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน แต่ระยะที่มะม่วง กำลังออกดอกจะเสียหายมากที่สุด โดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากดอก ทำให้ดอกแห้งและร่วงติดผลน้อยหรืออาจจะไม่ติดผลเลย นอกจากนี้ ระหว่างที่เพลี้ยจักจั่นดูดกินน้ำเลี้ยงก็จะถ่ายมูล เป็นน้ำเหนียว คล้าย น้ำหวานติดตามใบ ช่อดอก หรือผล ทำให้ใบมะม่วงเปื่อยแฉิม แล้วต่อมา จะมีราดำ มาปกคลุมทำให้มีผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสง

นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ยังได้กล่าวอีกว่า ในการ ป้องกันกำจัดสิ่งแรกที่เกษตรกรต้องทำคือ ต้องตัดแต่งกิ่ง มะม่วงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง จะช่วยลดที่หลบซ่อนและแหล่งขยายพันธุ์ของเพลี้ยจักจั่น และในช่วงมะม่วง เริ่มออกดอก หากพบการทำลายของ เพลี้ยจักจั่นให้ฉีดพ่นด้วยสารสกัดสะเดา ต่อเนื่อง ๓-๔ ครั้ง ทุก ๕ วัน (ขึ้นกับความรุนแรงของการทำลาย) ก็สามารถลดการ ระบาดของเพลี้ยจักจั่นได้และไม่มี



**เพลี้ยจักจั่น**

ทำลายช่อดอกมะม่วง



ผลกระทบต่อแมลงที่มาช่วยผสมเกสร หรือถ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีแนะนำให้ใช้ สารอิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือสารคาร์บาริล ๘๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๖๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร แต่ต้องผสมสารจับใบไปด้วยทุกครั้ง แต่การใช้สารเคมีต้องคำนึงถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัยเสมอ หรือถ้าปลูกในบริเวณบ้านต้นหรือสองต้น แนะนำให้กวาดใบมะม่วงที่ร่วงหล่นมาสุ่มเป็นกองเล็กๆ บริเวณใต้ทรงพุ่ม แล้วจุดไฟเผาในช่วงเช้า หรือช่วงเย็นใกล้ค่ำ ก็สามารถขจัดการระบาดของเพลี้ยจักจั่นลงได้

เกษตรกรหรือผู้สนใจมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  
จังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐๓๕-๔๔๐๙๒๖ ในวัน เวลาราชการทุกวัน

ที่ปรึกษา สมคิด เฉลิมเกียรติตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี  
กองบรรณาธิการ วันชัย ไพรศรีจันทร์, วีระพงษ์ ฉ่ำมาก, วีระธรรม ชูใจ, มาลินี หนุงาม: วิชา งามยิ่ง, ภักวรินทร์ พัฒนมนัสศักดิ์, นภัสวรรณ กระจ่างกุล  
บรรณาธิการ ชีระพงศ์ เล่าใจ้ว

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี

๒ หมู่ ๑๒ ต.พลับพลาไชยอ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

โทร : ๐๓๕-๔๔๐๙๒๖ โทรสาร : ๐๓๕-๔๔๐๙๒๗

E Mail : [pmc02@doae.go.th](mailto:pmc02@doae.go.th) Website : [www.pmc02.doae.go.th](http://www.pmc02.doae.go.th)

